
sþ. 265. Fyrirspurn [221. mál]
til félagsmálaráðherra um atvinnuleit og atvinnumiðlun fatlaðra.

Frá Helga Seljan.
Hversu er nú háttað fyrirkomulagi atvinnuleitar og vinnumiðlunar skv. lögum um

málefni fatlaðra, þ. e. þeirri starfsemi sem áður fór fram á vegum endurhæfingarráðs og
öryrkjadeildar Ráðningarstofu Reykjavíkurborgar?

Hversu margir vinna nú beint og eingöngu að þessari sömu atvinnuleit?


